



ประกาศเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์

ตามประกาศเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยได้กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสรรหาวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. เทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์ จะดำเนินการจัดจ้างบุคคลผู้ได้รับการเลือกสรรเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์ ได้เปิดรับสมัครเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรไปแล้วนั้นก็ตาม เทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง และสัญญาจ้างนั้นเป็นอันยกเลิก

๔. เทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์ จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ขอนแก่น มีมติเห็นชอบ ซึ่งเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์จะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสุวัฒน์ สุทธิ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. ตำแหน่ง คณงาน สังกัด กองคลัง

สอบได้ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวจุฑารัตน์ กองจันทร์	เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร สอบได้ลำดับที่ ๑ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ขอนแก่น มีมติเห็นชอบ ซึ่งเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์จะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป
๒	๐๐๒	นางสาวสุพัฒธิดา จำปาตลอด	



(นายสุวัฒน์ สุทธิ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์